

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๗/๒๕๗๕



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เรียน เลขธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๑๔๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นโครงการที่ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบการแยกบัญชีโครงการเป็นโครงการ PSA เพื่อนำผลกระทบรายได้และค่าใช้จ่ายมาปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงให้นำส่วนดังกล่าวมาบวกกลับเป็นกำไรสุทธิเพื่อคำนวณโบนัสพนักงาน และเห็นชอบการไม่นับรวม NPLs ที่เกิดจากการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การนำค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบวกกลับกำไรสุทธิเพื่อการคำนวณโบนัสพนักงานนั้น เห็นควรให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรจัดเตรียมแนวทางรองรับ NPLs ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กรณีประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่กระทรวงการคลังเสนอในครั้งนี้ เกิดข้อจำกัดในการชำระหนี้

๓. เห็นควรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประชาสัมพันธ์โครงการชำระหนี้มีคินอย่างทั่วถึงแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามเงื่อนไขโครงการ โดยการปลูกฝังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการชำระหนี้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๖๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๘๒

E-mail: patcharin-s@nesdb.go.th